



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เรื่องรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และตามแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประกาศ
ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ และประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและ
ไม่มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้

๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล			หมายเหตุ
๑	๑๐๐๐๑	ว่าที่ ร.ต.	นครินทร์	ทุมกิจจะ	ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
๒	๑๐๐๐๒	นางสาว	น้ำหวาน	รูปสม	และเลือกสรร ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับ
๓	๑๐๐๐๓	นาย	ธวัชชัย	ผดุงงาม	การประเมินสมรรถนะที่จำเป็น
๔	๑๐๐๐๔	นางสาว	ณัฐรญา	เจริญรัตน์	สำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
๕	๑๐๐๐๕	นางสาว	น้ำผึ้ง	โอสิริสกุล	ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗
๖	๑๐๐๐๖	นาย	อภิชาติ	สวัยษร	เวลา ๑๒.๓๐ น.
๗	๑๐๐๐๗	ว่าที่ ร.ต.หญิง	ดวงกมล	คินขุนทด	ณ ห้องประชุม
๘	๑๐๐๐๘	นางสาว	นัยนัปร	ไชยเลิศ	จอมพล ป. พิบูลสงคราม ๑ ชั้น ๑
๙	๑๐๐๐๙	นางสาว	ชฎานิศวรร	กมลกรศรีโรจน์	
๑๐	๑๐๐๑๑	นางสาว	ธภัสลดดา	มีเพียร	
๑๑	๑๐๐๑๒	นาย	พันธชานันธุ์	ปานสมบัติ	

๒) รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล			หมายเหตุ
๑	๑๐๐๑๐	นางสาว	ดวงสุรีย์	จันทร์สอง	เนื่องจากเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ครบ

/๓) กำหนดวัน...

๓) กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ๒ ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

๔) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๔.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อและกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งนี้ ห้ามสวมเสื้อคลุมหรือเสื้อแจ็กเกต กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ รองเท้า ฟองน้ำ เข้าห้องสอบ

๔.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

๔.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก (ฉบับจริง) ไปในวันสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เพื่อใช้แสดงว่าเป็นบุคคลคนเดียวเท่ากับผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

๔.๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ อาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๔.๕ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในครั้งนี้

๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ จะประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ และทางเว็บไซต์ <http://www.sesa๐๒.go.th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒